



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๗) ในองค์การบริหารส่วนยี่หอพนักงานส่วนตำบล ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในปีที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาญชัย แมตมิ่งเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ การประเมิน
๑	นายศรายุทธ วะชুম	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ดีเด่น
๒	ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย สอนแสง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ดีเด่น
๓	นายณัฏวัฒน์ แสงสว่าง	หัวหน้าสำนักปลัด	ดีเด่น
๔	นางกรรยา เริงฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ดีเด่น
๕	นางสาวฉันทนา บุพศิริ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ดีเด่น
๖	นางยุภาพันธ์ เศรษฐจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	ดีเด่น
๗	นางจรรุวรรณ เคนพะนาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดีเด่น
๘	นางสาวกรรณิกา นาขะมิน	นักวิชาการศึกษา	ดีเด่น
๙	นายรังสรรค์ กุลวงศ์	นายช่างโยธา	ดีเด่น
๑๐	สิบเอกวิทยา ภักดี	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดีเด่น
๑๑	นายสรรค์ชัย มุงแสน	นักพัฒนาชุมชน	ดีเด่น
๑๒	นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ดีเด่น
๑๓	นายพิษณุพงษ์ ถามะพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ดีเด่น
๑๔	นางสาวอุไรพร ปิลอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ดีเด่น

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย แมตมิ่งเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่